

Số: 566/SVHTTDL-VP

Bình Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2021

V/v công tác cán bộ.

Kính gửi: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 67/TTr-TTVHĐA ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Qua rà soát thực hiện các quy trình và xem xét các quy định hiện hành có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp ông Nguyễn Ngọc Danh, hiện là Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp được điều động và bổ nhiệm Chức danh Đội phó Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động và trường hợp ông Nguyễn Đức Ngọc, hiện là Đội phó Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động được điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đối với 02 trường hợp điều động và bổ nhiệm nêu trên, đây là 02 trường hợp điều động và bổ nhiệm ngang chức, cho nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị thực hiện quy trình các bước điều động và bổ nhiệm (như biên bản họp của tập thể cấp ủy và biên bản họp của tập thể lãnh đạo đơn vị), sau đó hoàn thiện các thủ tục và báo cáo kết quả gửi về Sở xem xét và có ý kiến thỏa thuận trước khi thủ trưởng ban hành Quyết định về công tác cán bộ.

2. Đối với trường hợp ông Đinh Trung Hà, hiện là Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng dự kiến điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm, đây là trường hợp điều động và bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn, cho nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị thực hiện quy trình các bước bổ nhiệm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sau đó gửi kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và có ý kiến thỏa thuận trước khi thủ trưởng ban hành Quyết định về công tác cán bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến đơn vị biết và triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT,VP (Hùng4b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Huy